



ประกาศสภรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  
ประจำปี 2565 สภรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

ตามที่สภรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 สภรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ระหว่างวันที่ 21 – 23  
กันยายน 2564 ตามประกาศสภรณ์ฯ ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2564 นั้น

บัดนี้ ระยะเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ฯ ได้มีมติ  
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบสมัครตามคำสั่ง  
สภรณ์ฯ ที่ 46/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบใบสมัครดังกล่าวได้รายงานผลการ  
ตรวจสอบใบสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว สภรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 สภรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  
ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ

<u>หมายเลข</u>	<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>สังกัด</u>
1	นายอนุสรณ์ วุฒิชชาติ	ข้าราชการบำนาญ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2
2	นายอนันต์ พันนีก	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ (สพร.) กรุงเทพมหานคร	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

/ กรรมการดำเนินการ เขต 1...

กรรมการดำเนินการ เขต 1

<u>หมายเลข</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>สังกัด</u>
1	นายธีรภพ วงศ์โยธา	ข้าราชการบำนาญ อ.เมือง จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1
2	นายสมบุรณ์ สุบิน	ผู้อำนวยการ โรงเรียนป่าสักวิทยา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1
3	นายสัมฤทธิ์ ไกยราช	ข้าราชการบำนาญ อ.เมือง จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1
4	นายภัทรพล ชัยสีดา	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวทราย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1
5	นายวุฒิพงษ์ บทมาศย์	ข้าราชการบำนาญ อ.เมือง จ.หนองคาย	ศรจ.หนองคาย
6	นางสาวสุภาพร ศรีจันดา	ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1
7	ว่าที่ร.ต.ธรัช ภักดีบรรดิษฐ์	ครู โรงเรียนมะเขือคอนหมูปะโทงวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 1

กรรมการดำเนินการ เขต 2

<u>หมายเลข</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>สังกัด</u>
1	นายประหัด โพนสิงห์	ข้าราชการบำนาญ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2
2	นายอุดมสิน คำมุงคุณ	รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2
3	นายพิทยา บริจาค	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2
4	นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านด่อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2
5	นางสาวนิตยา ตาตินิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	สพป.หนองคาย เขต 2

กรรมการดำเนินการ เขต 3

<u>หมายเลข</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>สังกัด</u>
1	นายสมบูรณ์ วิจิต	ข้าราชการบำนาญ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	สพป.บึงกาฬ
2	ถอนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง		
3	ถอนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง		
4	ถอนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง		
5	นายอักษร สมภักดิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	สพป.บึงกาฬ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564



(นายเจริญ สอนคำหาญ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด